



สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ  
THE NATIONAL PRESS COUNCIL OF THAILAND

## แนวปฏิบัติสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

### เรื่อง การไปทำข่าวในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔

เนื่องด้วยงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ขององค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในปัจจุบัน มีการเชิญสื่อมวลชนไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ เพื่อทำข่าวการแสดงสินค้า นิทรรศการ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ขององค์กรผู้เชิญ ตลอดจนการแถลงข่าวควบคู่ทัศนอาจร

การเดินทางจึงมีทั้งที่ไปปฏิบัติงานจริง ไปทัศนศึกษา และทั้งสองกรณี ซึ่งหน่วยงานผู้เชิญมักรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าอาหารตลอดการเดินทาง ช่วงใดที่ไม่มีการรับรององค์กรผู้เชิญจะจ่ายค่าอาหารตามจำนวนมือให้ดูตนเอง จำนวนเงินดังกล่าว อาจเหมาะสมหรืออาจมากเกินไปสำหรับค่าอาหารแต่ละมื้อ ในขณะที่บางองค์กรสมาชิกมีเบี้ยเลี้ยงแก่ผู้ปฏิบัติงานข่าวในกรณีที่เป็นไปปฏิบัติหน้าที่จริง ไม่ใช่ทัศนศึกษาหรือทัศนอาจร

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในสังกัดสมาชิกสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เป็นไปตามกรอบข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวด ๓ การละเว้นอำมิสสินจ้างและผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อ ๒๖ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนต้องละเว้นการรับอำมิสสินจ้างอันมีค่า หรือผลประโยชน์ใดๆ เพื่อให้กระทำการหรือไม่กระทำการใดอันจะขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง รอบด้าน สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จึงเห็นสมควรกำหนดแนวปฏิบัติของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เรื่องการรับเชิญไปทำข่าวในประเทศและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนต้องไม่เรียกร้องให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นแหล่งข่าวจัดไปทำข่าวในประเทศหรือต่างประเทศ โดยที่องค์กรนั้นๆ มิได้กำหนดโครงการไว้

๒. เมื่อมีการเชิญไปทำข่าวในประเทศหรือต่างประเทศ องค์กรสมาชิกควรใช้วิจารณญาณในการตอบรับหรืออนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในสังกัดเดินทางไปร่วมทำข่าวโดยต้องคำนึงถึงคุณค่าของข่าว และความเหมาะสมกับปริมาณงาน และโปรแกรมอื่นๆ เพื่อไม่ให้ขัดต่อข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. ในการเดินทางไปทำข่าวในประเทศหรือต่างประเทศ ผู้ปฏิบัติงานข่าวและองค์กรสมาชิก ต้องรักษาไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพในการเสนอข่าว โดยไม่นำเรื่องการรับเชิญไปทำข่าวในประเทศและต่างประเทศ เป็นเรื่องผลประโยชน์ต่างตอบแทน

๔. ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนต้องไม่รับ และ/หรือไม่เรียกร้องค่าตอบแทนหรือสิ่งมีค่าอื่นใดจากองค์กรผู้เชิญซึ่งได้ออกค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทางให้อยู่แล้ว

๕. องค์กรสมาชิกที่จ่ายเบี้ยเลี้ยงการเดินทางให้ผู้ปฏิบัติงานข่าวในสังกัดเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศและต่างประเทศ ต้องแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานข่าวไม่รับค่าตอบแทนที่ซ้ำซ้อนกับองค์กรผู้เชิญอีก

ในกรณีที่องค์กรสมาชิกไม่ได้จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้ผู้ปฏิบัติงานข่าว ผู้ปฏิบัติงานข่าวควรใช้ดุลพินิจในการรับค่าตอบแทนกรณีองค์กรผู้เชิญจ่ายเป็นค่าอาหารบางมื้อที่ไม่ได้มีการรับรองซึ่งมีมูลค่าสูงเกินความเหมาะสม

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔